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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี 2 

วันศุกร ท่ี  13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕6๔ 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา 

ผูเขาประชุม 
ล ําด ับ ท ี่ ช ื่อ -สก ุล  ต ําแห น ง ลายม ือช ื่อ  หมายเหต ุ 

๑  นายท เนตร  ถนอมวงศ  ประธานสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา   ทเนตร  ถนอมวงศ   
๒  นายพ ีระพงษ   จร ิตงาม  รองประธานสภาเทศบาลต ําบลบ านนา     พ ีระพงษ   จร ิตงาม   
๓  นายช ูเก ียรต ิ  ส ุพ รรณ วงศ  เลขาน ุการสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา   ช ูเก ียรต ิ  ส ุพ รรณ วงศ   
๔  นายจ ิรว ัฒ น   แสงศ ิวะฤทธ ิ์ สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต 1    จ ิรว ัฒ น   แสงศ ิวะฤทธ ิ์  
๕  นายสามารถ  มณ ีน ิล  สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต ๑    สามารถ  มณ ีน ิล  
๖  นายล อต  วรรณ ศ ิร ิ สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต ๑     ล อต  วรรณ ศ ิร ิ  
๗  นายว ิน ัย ม ีลาภ  สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต ๑     ว ิน ัย ม ีลาภ   
๘  นายส ุชาต ิ  เหล ็กเพชร สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต 2    ส ุชาต ิ  เหล ็กเพชร  
๙  นายก ูเก ียรต ิ  บ ุญ ก อเก ื้อ  สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต ๒     ก ูเก ียรต ิ  บ ุญ ก อเก ื้อ   

๑๐  นายเกษ า  เก ิดผล สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต ๒     เกษา  เก ิดผล  
๑๑  นายว ิร ัตน   ม ุกดาสน ิท  สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต ๒     ว ิร ัตน   ม ุกดาสน ิท   
12  นายยรรยงค   ขว ัญ ย ืน  สมาช ิกสภาเทศบ าลต ําบลบ านนา เขต 2     ยรรยงค   ขว ัญ ย ืน   

 

ผูไมมาประชุม 

-ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายสมคิด ปะสิ่งชอบ นายกเทศมนตรีตําบลบานนา   สมคิด   ปะสิ่งชอบ 
2.นายชัยยะ หวลคนึง รองนายกเทศมนตรีตําบลบานนา   ชัยยะ   หวลคนึง 
3.นางสมจิตร บัวหา  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานนา   สมจิตร  บัวหา 
4.นายสันทัด ภักดีงาม  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบานนา  สันทัด    ภักดีงาม 
5.นายสํารวย วงศเกิดสุข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบานนา  สํารวย  วงศเกิดสุข 
6.นายอิทธิพงศ ชํานาญ  ปลัดเทศบาลตําบลบานนา   อิทธิพงศ   ชํานาญ 
7.น.ส.สุการดา    ผอนให  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   สุการดา  ผอนให 
8.น.ส.เปรมวดี    กระแจะจันทร   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    เปรมวดี กระแจะจันทร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

นายทเนตร ถนอมวงศ สวัสดีทานผูบริหาร สมาชกิสภาทุกทาน  ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ประธานสภาฯ และผมในฐานะประธานสภาฯ ขอเชิญทานเขารับฟงการประชุม กระผมขอเปดการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง   ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๖4             
วันศุกร ท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานนา               
ผมขอเปดการประชุมครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
นายทเนตร ถนอมวงศ -ไมมี-  
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
นายทเนตร ถนอมวงศ -ไมมี- 
ประธานสภาฯ    
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
นายทเนตร ถนอมวงศ -ไมมี- 
ประธานสภาฯ    
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
นายทเนตร ถนอมวงศ ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือ 
ประธานสภาฯ   พิจารณาเสร็จแลว 

4.1 รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2565 (วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ)                           
ก็ขอผูเสนอแปรญัตติท่ีจะอภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญทานสท.พีระพงษ   จริตงาม 
ครับ 

 
นายพีระพงษ จริตงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกทาน และผูเขารวม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมทุกทาน ผมนายพีระพงษ  จริตงาม รองประธานสภาเทศบาลตําบลบาน

นาประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในฐานะท่ีเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา  เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2565  คณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสภาแหงนี้
เม่ือคราวประชุมครั้งท่ีผานมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 
เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ไดกําหนดการแปรญัตติในวันท่ี 29-30 
กรกฎาคม 2564 และวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 จากนั้นวันท่ี 5 สิงหาคม 
2564 ก็เปนการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือมีมติพิจารณาคํา
แปรญัตติและมีมติดังกลาว  ซ่ึงในรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 ซ่ึงผูบริหารไดนําเขาสูสภานั้น 
มีงบประมาณ  74,767,000 บาท (-เจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพัน
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บาทถวน-)  และคณะกรรมการแปรญัตติประจําปงบประมาณ 2565 
ประกอบดวย ดังนี้  

 1.นายพีระพงษ  จริตงาม  เปน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 2.นายวินัย  มีลาภ  เปน กรรมการฯ 
 3.นายวิรัตน  มุกดาสนิท  เปน กรรมการฯ 
 4.นายจิรวัฒน  แสงศิวะฤทธิ์ เปน กรรมการฯ 
 5.นายเกษา  เกิดผล  เปน กรรมการฯ 
 6.นายลอต  วรรณศิริ  เปน กรรมการฯ 
 7.นายชูเกียรติ  สุพรรณวงค เปน กรรมการฯ 
  ไดมีการแตงตั้ง ผมนายพีระพงษ จริตงาม  เปนประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ  และมีการเสนอใหนายชูเกียรติ สุพรรณวงค เปนเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมีการแตงตั้งเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 29 กรกฎาคม 
2564  และปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 29 -30 กรกฎาคม 2564 และวันท่ี 2 
สิงหาคม 2564 จํานวน 3 วัน คณะกรรมการไดมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีหองประชุม
เทศบาลตําบลบานนา  ในเวลา 08.00-17.00 น.  จะมีการสรุปแปรญัตติ
วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 สงสรุปคําแปรญัตติใหประธานสภาฯ ในวันท่ี 3 
สิงหาคม 2564  ซ่ึงมีผูเสนอคําแปรญัตติปรับลด จํานวน 4 รายการ และมี
การปรับเพ่ิม จํานวน 1 รายการ   ซ่ึงในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ไมมีผูมา
ยื่นเสนอแปรญัตติ  และในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ไมมีผูมายื่นเสนอแปร
ญัตติ  และในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 มีผูมายื่นเสนอแปรญัตติปรับลด  
จํานวน 4 รายการ และผูยื่นเสนอแปรญัตติปรับเพ่ิม จํานวน 1 รายการ กอน
อ่ืนตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ทานปลัด เทศบาล ผูอํานวยการกอง
ทุกกองท่ีใหความรวมมือและเขารวมประชุมตามคําเชิญของประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอสรุปรายงานการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบานนา เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565   
ผมขอแจงใหทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิสภาฯ ทุกทาน และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน การแปรญัตติปรับลดและการแปรญัตติปรับเพ่ิมนั้น
เปนมติเอกฉันท เปนจํานวน 7 เสียง ซ่ึงผูท่ียื่นแปรญัตติปรับลด  ปรับเพ่ิม  
ท้ังหมดนั้นไดมอบใหผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดนําเรียน
ชี้แจงกับทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานทราบกันตอไปนี้ 

สรุปรายงานการแปรญตัติรางเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานนา งบประมาณ
รายจายประจําป 2565 
ไดมีการปรับลด 

1. แผนงานการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงบริการ  (หนา 73)  เดิมตั้งไว  40,000 บาท  ขอปรับลด จํานวนเงิน 
10,000.00 บาท  ไดปรับลดคงเหลือ 30,000.00 บาท  
โดยมีนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค เปนผูเสนอ   
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โดยมีนายวิรัตน   มุกดาสนิท และนายลอต  วรรณศิริ  เปนผู รับรอง                      
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับลดคงเหลือ 
30,000 บาท 

2.แผนงานการศึกษา  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทคาใชจายใน
การฝกอบรมและสัมมนา (หนา 75) เดิมตั้งไว 70,000.00 บาท ขอปรับลด 
จํานวน 10,000.00 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 60,000.00 บาท  
โดยมีนายเกษา  เกิดผล เปนผูเสนอ 
โดยมีนายจิรวัฒน  แสงศิวะฤทธิ์  และนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค เปนผูรับรอง 
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับลดคงเหลือ 
60,000 บาท 

3 .แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ  โครงการสงเสริมอาชีพ (หนา 157) เดิมตั้งไว 50,000.00 
บาท  ขอปรับลด จาํนวน 20,000 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 30,000 บาท  
โดยมีนายจิรวัฒน  แสงศิวะฤทธิ์  เปนผูเสนอ 
โดยมีนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค  และนายวิรัตน  มุกดาสนิท  เปนผูรับรอง 
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับลดคงเหลือ 
30,000 บาท 

4.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ  (หนา 159)  เดิมตั้งไว 
50,000.00 บาท ขอปรับลด  จํานวนเงิน 10,000.00 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 
40,00.00 บาท 

    โดยมีนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค  เปนผูเสนอ 
    โดยมีนายวิรัตน  มุกดาสนิท  และนายลอต  วรรณศิริ  เปนผูรับรอง 

ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับลดคงเหลือ 
40,000 บาท 

ยอดปรับลดท้ังส้ิน  4 รายการ  เปนจํานวนเงิน 50,000.00 บาท 

    ไดมีการปรับเพ่ิม 
1. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี  
ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยกราบไหว
หลวงปูบุญ เปนเงิน   50,000 บาท   

    โดยมีนายพีระพงษ  จริตงาม  เปนผูเสนอ 
    โดยมีนายสมคิด  ปะสิ่งชอบ นายกเทศมนตรีตําบลบานนา เปนผูรับรอง 

ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหปรับเพ่ิม 
50,000 บาท 



๕ 
 

ยอดปรับเพ่ิมท้ังส้ิน  1 รายการ  เปนจํานวนเงิน  50,000.00  บาท 

ผมนายพีระพงษ  จริตงาม  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
จึงชี้แจงสรุปใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกทาน รับทราบ  การ
ปรับลด จํานวน 4 รายการ และการปรับเพ่ิม  จํานวน 1 รายการ ดังนั้น
รายละเอียดท่ีผมไดชี้แจงแลว จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  หากสมาชิกสภาฯทานใดมี
ขอสงสัยประการใดสอบถามได  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นายทเนตร ถนอมวงศ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรท่ีจะสงวนรางเดิมตองการอภิปรายตรงจุดใดก็เชิญ 
ประธานสภาฯ ครับ  ถาไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายนะครับ ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน 

ก็ไดรับทราบขอมูลการปรับลด  และการปรับเพ่ิมทุกกองงานในสวนของ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ถือวาสมบูรณแลว ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ             
นะครับ ผมตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีมีอยูในหองประชุมสภาฯ มีจํานวน             
12 ทาน  ถือวาครบองคประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วามีสมาชิกสภาฯ 
ทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับ
ลดแผนงานการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงบริการ  (หนา 73)  เดิมตั้งไว  40,000 บาท  ขอปรับลด จํานวนเงิน 
10,000.00 บาท  ไดปรับลดคงเหลือ 30,000.00 บาท  
โดยมีนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค เปนผูเสนอ   

  โดยมีนายวิรัตน  มุกดาสนิท และนายลอต  วรรณศิริ เปนผูรับรอง    
  ขอเชิญยกมือครับ ขอบคุณครับ 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีจํานวน  12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท เห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ               

ในการปรับลดตามคํารับรองของนายวิรัตน  มุกดาสนิท  และนายลอต  วรรณศิริ 
  รับรอง 12 เสียง 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับแปรญัตติของ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติหรื อ ไม  ในการปรับลดแผนงานการ ศึกษา                         

งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภทคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
(หนา 75) เดิมตั้งไว 70,000.00 บาท ขอปรับลด จํานวน 10,000.00 
บาท ไดปรับลดคงเหลือ 60,000.00 บาท  
โดยมีนายเกษา  เกิดผล เปนผูเสนอ 

  โดยมีนายจิรวัฒน  แสงศิวะฤทธิ์  และนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค เปนผูรับรอง 
  ขอเชิญยกมือครับ 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีจํานวน 12 เสียง 
ประธานสภาฯ 
 



๖ 
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท เห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใน

การปรับลดตามคํารับรองของนายจิรวัฒน  แสงศิวะฤทธิ์  และนายชูเกียรติ  ส ุพ รรณ
วงค  

  รับรอง 12 เสียง 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับแปรญัตติของ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ  โครงการสงเสริมอาชีพ 
(หนา 157) เดิมตั้งไว 50,000.00 บาท  ขอปรับลด จํานวน 20,000 
บาท ไดปรับลดคงเหลือ 30,000 บาท  
โดยมีนายจิรวัฒน  แสงศิวะฤทธิ์  เปนผูเสนอ 
โดยมีนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค  และนายวิรัตน  มุกดาสนิท  เปนผูรับรอง 

  ขอเชิญยกมือครับ 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีจํานวน  12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท เห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใน

การปรับลดตามคํารับรองของนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค  และนายวิรัตน  มุกดาสนิท  
รับรอง 12 เสียง 

 
นายทเนตร ถนอมวงศ ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับแปรญัตติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับลดแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  

และนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ  (หนา 159)  เดิมตั้งไว 50,000.00 บาท ขอปรับลด  จํานวนเงิน 
10,000.00 บาท ไดปรับลดคงเหลือ 40,00.00 บาท 

    โดยมีนายชูเกียรติ  สุพรรณวงค  เปนผูเสนอ 
    โดยมีนายวิรัตน  มุกดาสนิท  และนายลอต  วรรณศิริ  เปนผูรับรอง 
    ขอเชิญยกมือครับ 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีจํานวน  12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท เห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใน

การปรับลดตามคํารับรองของนายวิรัตน  มุกดาสนิท  และนายลอต  วรรณศิริ 
  รับรอง 12 เสียง 
 
 



๗ 
 
 
 นายทเนตร ถนอมวงศ ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับแปรญัตติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม ในการปรับเพ่ิมแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม 

และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี  ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยกราบไหวหลวงปูบุญ เปนเงิน   
50,000 บาท   

    โดยมีนายพีระพงษ  จริตงาม  เปนผูเสนอ 
    โดยมีนายสมคิด  ปะสิ่งชอบ นายกเทศมนตรีตําบลบานนา เปนผูรับรอง 
    ขอเชิญยกมือครับ 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีจํานวน  12 เสียง ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท เห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใน

การปรับเพ่ิมตามคํารับรองของนายสมคิด  ปะส่ิงชอบ นายกเทศมนตรีตําบลบานนา 
  รับรอง 12 เสียง 
 
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา  เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 
นายทเนตร ถนอมวงศ ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาเสร็จ 
ประธานสภาฯ  แลว  4.1 รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2565  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  หลังจาการปรับลด 
ปรับเพ่ิมตามคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ถือวาเปนรางเทศ
บัญญัติฯ  ใหม  ท่ีสมาชิกสภาฯ ทุกท านได รั บทราบในส วนสรุปของ
คณะกรรมการแปรญัตติในรางเทศบัญญัติฯ ใหม  ฉะนั้นผมก็จะขอมติท่ีประชุม
สภาฯ อยูในหองประชุม มีจํานวน 12 ทาน ถือวาครบองคประชุม  สมาชิก
สภาฯทานใด เห็นชอบกับการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา 
เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 ขอเชิญยกมือครับ 

 
นายทเนตร ถนอมวงศ สมาชิกสภาฯ เห็นดวยตามคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 12 เสียง 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันท ตามคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
  รับรอง จํานวน 12 เสียง 
 
วาระท่ี 3 ข้ันการลงมติวาจะตราเปนเทศบัญญัต ิ
นายทเนตร ถนอมวงศ ตอไป (การลงมติวาจะตราเปนเทศบัญญัติ) ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาฯ            
ประธานสภาฯ  อยูในหองประชุมสภาฯ มีจํานวน 12 เสียง ถือวาครบองคประชุม สมาชิกสภา

ฯ ทานใด เห็นควรตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่องงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2565 ขอเชิญยกมือครับ 



๘ 
 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบใหตราเทศบัญญัติ จํานวน 12 เสียง 
ประธานสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานนา เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 
  เห็นชอบ จํานวน   12    เสียง 
  ไมเห็นชอบ จํานวน     -     เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน    -      เสียง 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ ผมขอพักการประชุมสัก ๑5 นาทีนะครับ  ขอเชิญทุกทานและผูเขารวมประชุม  
ประธานสภาฯ   รับประทานน้ํา และทานอาหารวางกัน ครับ 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

พักการประชุมเวลา  ๑0.3๐ น. 

เริ่มการประชุมเวลา ๑0.45 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
นายทเนตร ถนอมวงศ ครับหลังจากพักการประชุมแลวก็จะประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม 
ประธานสภาฯ   5.1 ญัตติเพ่ือพิจารณา เชิญทานเลขาสภาฯ ครับ 
 
นายชเูกียรติ สุพรรณวงค 5.1 ญัตติเพ่ือพิจารณา  
เลขานุการสภาฯ  5.1.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ เครื่องซักผาฝา

บน ขนาด 10 กิโลกรัม ยี่หอ SAMSUNG จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,990.- 
บาท  รวมเปนเงิน 13,980.- บาท จากกองทุนสูภัยโควิด – 19  มูลนิธิ                      
โรงพยาบาลแกลง  ใหแกเทศบาลตําบลบานนา ศูนยพักคอย เทศบาลตําบล            
บานนา เพ่ือใชในกิจกรรมปองกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด – 19  

 
นายทเนตร ถนอมวงศ เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด ปะสิ่งชอบ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน คณะผูบริหาร ทานปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ เครื่องซักผาฝาบน ขนาด 

10 กิโลกรัม ยี่หอ SAMSUNG จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,990.- บาท  
รวมเปนเ งิน 13,980. -  บาท จากกองทุนสูภัยโควิด – 19  มูลนิธิ                       
โรงพยาบาลแกลง  ใหแกเทศบาลตําบลบานนา ศูนยพักคอย เทศบาลตําบล            
บานนา เพ่ือใชในกิจกรรมปองกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด – 19 ครับ 

 



๙ 
 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญทานพีระพงษ  จริตงาม ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายพีระพงษ จริตงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองประธานสภาฯ ผมนายพีระพงษ  จริตงาม ครับ ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบ

ครุภัณฑเครื่องซักผา ผมไดดูรายละเอียดถาเปนของจากกองทุนสูภัยโควิด – 
19  มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง ถือเปนเรื่องท่ีดีผมขอสนับสนุนในการรับมอบ
ครุภัณฑตรงนี้ ตอนนี้ศูนยพักคอยของเรากําลังดําเนินการก็มีผูท่ีปวยท่ีรักษา
หายแลวท่ีมาพักท่ีนี้ก็เปนความจําเปนท่ีจะตองมีการทําความสะอาดเสื้อผา 
สวนของผมมีความคิดเห็นวาเห็นชอบดวยดี ถาเรารับมอบแลวถามีการชํารุด
เสียหายทางเทศบาลของเราก็จะไดมีการซอมแซมได ถาไมมีการรับมอบในสวน
ของเทศบาลเราถามีการชํารุดเสียหายทางเทศบาลของเราก็จะมีการซอมแซม
ไมได ถาไมมีการรับมอบในสวนของเทศบาลเราถามีการเสียหายท่ีจะนําเงินไป
ซอม ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมก็มีความยินดีและเห็นชอบเก่ียวกับครุภัณฑ
ตรงนี่ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเชญิครับ ถาไมมีสมาชิกสภาฯทาน 
ประธานสภาฯ ใดอภิปรายเพ่ิมเติมผมจะขอมติท่ีประชุมสภาครับ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบ

รับมอบครุภัณฑ เครื่องซักผาฝาบน ขนาด 10 กิโลกรัม ยี่หอ SAMSUNG 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,990.- บาท รวมเปนเงิน 13,980.- บาท  จาก
กองทุนสูภัยโควิด – 19  มูลนิธิ โรงพยาบาลแกลง  ใหแกเทศบาลตําบลบาน
นา ศูนยพักคอย เทศบาลตําบลบานนา เพ่ือใชในกิจกรรมปองกัน ควบคุม และ
รักษาโรคโควิด – 19 ขอเชิญยกมือครับ 

 
มติท่ีประชุม มี มติ เ ป น เ อกฉั นท เ ห็นชอบรั บมอบครุภัณฑ  เ ค รื่ อ ง ซักผ าฝาบน                

ขนาด 10 กิโลกรัม ย่ีหอ SAMSUNG จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,990.- 
บาท  รวมเปนเงิน 13,980.- บาท จากกองทุนสูภัยโควิด – 19  มูลนิธิ 
โรงพยาบาลแกลง  ใหแกเทศบาลตําบลบานนา ศูนยพักคอย เทศบาลตําบล
บานนา เพ่ือใชในกิจกรรมปองกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด – 19 

 
นายทเนตร ถนอมวงศ ตอไปเปนญัตติ 5.1.2 เชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชูเกียรติ สุพรรณวงค ญ ัตต ิ 5 .1 .2  ญ ัตต ิเพ ื่อพ ิจ ารณ าขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจาํปงบประมาณ 2564    
เลขานุการสภาฯ โค ร ง ก า ร ข ย า ย เข ต ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ใน เข ต เทศบาล ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ท ั้ง ส ิ้น  3 9 0 ,2 0 0 .- 

บ าท  แยกเปน ถนน  5   สาย ดังนี้                            
 -ถนนสายเนินอูทอง – ซําฆอ หมูท่ี 9 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณ  68,700.-  บาท 



๑๐ 
 

-ถนนสายวังยาง ซอย 5 หมูท่ี 9  ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง              
งบประมาณ  38,400.-  บาท  
-ถนนสายหวงหิน-หวงมะไฟ  หมูท่ี 3 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  28,100  บาท 
-ถนนสายทุงเค็ด – เขาชองพริ้ง  หมูท่ี 6 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง                    
งบประมาณ  18,200  บาท 
-ถนนสายบานนา-หนองพลุ  หมูท่ี 8-10 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง    
งบประมาณ  236,800  บาท 

 
นายทเนตร ถนอมวงศ เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด ปะสิ่งชอบ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน คณะผูบริหาร ทานปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ   ญัตติ 5.1.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2564    
 โครงการขยายเขตระบบประปาในเขตเทศบาล  งบประมาณรวมท้ังสิ้น  390,200.- 

บาท แยกเปน ถนน  5   สาย ดังนี้                            
 -ถนนสายเนินอูทอง – ซําฆอ หมูท่ี 9 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณ  68,700.-  บาท  ตรงบริเวณตลาดนัดมาบฆอตรงลงมาถึง                  
รานคาแคร เปนจุดท่ี 1 
-ถนนสายวังยาง ซอย 5 หมูท่ี 9  ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง              
งบประมาณ  38,400.-  บาท  ตรงบริเวณคลองสงน้ําตรงท่ีสมาชิกสภาเคยไปดู
มาแลว คลองสงน้ําท่ีมีน้ําทวมน้ํากัดเซาะถนนตรงทางมาบานอดีตผูชวยสุภนิดา  
สุทธิสถิตย   เปนจุดท่ี 2 
-ถนนสายหวงหิน-หวงมะไฟ  หมูท่ี 3 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  28,100  บาท ตรงบริเวณคลองหินตรงบานคุณเสกน อุดม ขยาย
เขตข้ึนเนินตรงแถวนั้นชาวบานไดเขียนคํารองขอมาครับ เปนจุดท่ี 3 
-ถนนสายทุงเค็ด – เขาชองพริ้ง  หมูท่ี 6 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง                    
งบประมาณ  18,200  บาท ตรงนี้ของเกามีใชอยูแลวแตเปนทอ 4 หุน ก็พวงไป
อีก 7-8 บานแลวเปดพรอมกันน้ําไมไหล น้ําไมแรงเลยตองขยายเขตเปนทอ
เมน 2 นิ้วเขาไปแลวใหเขาตอเปน 4 หุนเหมือนเดิม เพ่ือเปนการเขตบริการ
ของเราใหสะดวกสบายแกพ่ีนองชาวบาน เปนจุดท่ี 4 
-ถนนสายบานนา-หนองพลุ  หมูท่ี 8-10 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง    
งบประมาณ  236,800  บาท ตรงนี่ถือวาเปนโครงการใหญแยกซาย-ขวา ฝงซาย
หมูท่ี 8 สวนฝงขวา หมูท่ี 10 ตรงนั้นมีบานอยูจํานวนหลายหลังมีความจําเปนท่ี
เราตองบริการพ่ีนองประชาชนโดยเฉพาะ หมู 8 หมู 10 ตรงนั้นเขาเคยใชน้ํา
ของตําบลทุงควายกินซ่ึงทานผูใหญบานหมูท่ี 5 ของตําบลทุงควายกินได
ประสานกับผมมาแลวเม่ือปท่ีแลวก็ตางคนตางขาดน้ําเหมือนกันเขาก็ปลอยน้ํา
มาเปนระยะๆ เหมือนกัน เรามีความจําเปนเพ่ือจะทําในเขตบริการของเรา ขอ
ชี้แจงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

 



๑๑ 
 
 
 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายขอเชิญครับ เชิญทานพีระพงษ  จริตงาม ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายพีระพงษ จริตงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รองประธานสภาฯ ผมนายพีระพงษ  จริตงาม ครับ ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

ประจาํปงบประมาณ 2564  เก่ียวกับสาธารณูปโภคเก่ียวกับการประปาใหกับ
พ่ีนองประชาชนท่ีมีความเดือนรอนตรงนี้ก็เปนสิ่งท่ีดีมีความจําเปนสําหรับ               
พ่ีนองประชาชนก็มีหลายท่ี ทางนายกฯไดชี้แจง อยางเชนท่ี ระหวางหมู 8 และ
หมู 10 ติดตําบลทุงควายกินตรงนั้นก็ไปใชในสวนของตําบลทุงควายกินผมก็
ไดรับการรองเรียนของพ่ีนองประชาชนมาเขาเปนคนบานนาแตวาเขาไมไดสิทธิ
จะใชน้ําของบานนา แตใชน้ําของตําบลทุงควายกิน เม่ือเกิดปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนน้ําไมสะอาด น้ําไมไหลเขาก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการท่ีจะแจงไดตอง
ขอขอบคุณทานผูใหญอุดม  หวานเสนาะ ผูใหญหมู 5 ตําบลทุงควายกินทาน
เปนสวนหนึ่งในการประสานงานใหพ่ีนองของเราสวนท่ีผมไดดูรายละเอียดตาง
แบบใบปร.4 ก็เปนความสงสัยนิดหนึ่งครับวาในโครงการตางๆเก่ียวกับคาแรง
ใบปร.4 ตรงอ่ืนๆ ใบแรกคาแรงมี 40 บาง 27 บาง 54 บาง ทําไมมันไม
เหมือนกันเปนอยางไรโครงการของหมูท่ี 9 เนินอูทอง-ชําฆอ ในใบปร.4 ราคา
ตอหนวยคาแรง 40 แตโครงการวังยาง ซอย 5 หมู 9 ในใบปร.4 ราคาตอ
หนวยคาแรง 27 และแบบ  ปร.4 โครงการบานนา-หนองพลุ  หมู 8 –10 
ราคาตอหนวยคาแรง 54 ไมทราบวามีหลักเกณฑการคิดกันอยางไรคิดเปนนิ้ว
หรืออยางไรก็เกิดความสงสัยวาทําไมถึงไมเทากันตรงนี้ตองขอสอบถามทาน
ประธานสภาฯ ถึงผูบริหาร ผูท่ีเก่ียวของ ขอบคุณครับ 

 
นายทนเนตร ถนอมวงศ เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด ปะสิ่งชอบ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน คณะผูบริหาร ทานปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ในสวนของญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2564   

โครงการขยายเขตระบบประปาในเขตเทศบาล สมาชิกมีขอสงสัยคาแรงงานตอ
หนวยท่ีไมตรงกันในใบแบบปร.4 จากขนาดทอมีความเล็กความใหญไมเทากัน 
เชิญทานสมาชิกเปดดูตามไปเลยครับราคามันมาจากทอซ่ึงทอขนาดไมเทากัน
ขอชี้แจงเทานี้ครับ 

 
นายทเนตร ถนอมวงศ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถา 
ประธานสภาฯ ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นสมควรอนุมัติ ญัตติ 5.1.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจาํปงบประมาณ 2564    



๑๒ 
 
 โค ร ง ก า ร ข ย า ย เข ต ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ใน เข ต เทศบาล ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ท ั้ง ส ิ้น  3 9 0 ,2 0 0 .- 

บ าท  แยกเปน ถนน  5   สาย ดังนี้                            
 -ถนนสายเนินอูทอง – ซําฆอ หมูท่ี 9 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณ  68,700.-  บาท 
-ถนนสายวังยาง ซอย 5 หมูท่ี 9  ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง              
งบประมาณ  38,400.-  บาท  
-ถนนสายหวงหิน-หวงมะไฟ  หมูท่ี 3 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  28,100  บาท 
-ถนนสายทุงเค็ด – เขาชองพริ้ง  หมูท่ี 6 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง                    
งบประมาณ  18,200  บาท 
-ถนนสายบานนา-หนองพลุ  หมูท่ี 8-10 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง    
งบประมาณ  236,800 บาท 

    ขอเชิญยกมือครับ 
 
มติท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2564  

โค ร ง ก า ร ข ย า ย เข ต ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ใน เข ต เทศบาล ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ท ั้ง ส ิ้น  3 9 0 ,2 0 0 .-  
บ า ท  แยกเปน ถนน  5   สาย ดังนี้                            
 -ถนนสายเนินอูทอง – ซําฆอ หมูท่ี 9 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณ  68,700.-  บาท 
-ถนนสายวังยาง ซอย 5 หมูท่ี 9  ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง              
งบประมาณ  38,400.-  บาท  
-ถนนสายหวงหิน-หวงมะไฟ  หมูท่ี 3 ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
งบประมาณ  28,100  บาท 
-ถนนสายทุงเค็ด – เขาชองพริ้ง  หมู ท่ี 6 ตําบลบานนา อําเภอแกลง                     
จังหวัดระยอง งบประมาณ  18,200  บาท 
-ถนนสายบานนา-หนองพลุ  หมู ท่ี  8-10 ตําบลบานนา อําเภอแกลง                      
จังหวัดระยอง    งบประมาณ  236,800 บาท 
เห็นชอบ  จํานวน      12    เสียง 
ไมเห็นชอบ จํานวน        -    เสียง 
งดออกเสียง จํานวน        -    เสียง 
 

ระเบียบวาระ 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายทเนตร  ถนอมวงศ  ครับในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ครับ  ถาไมมีผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตําบลบานนา ก็ขอขอบคุณทาน

ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ สําหรับวันนี้                
กระผมขอปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564                
ในวันศุกร   ท่ี 13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 ผมขอปดประชุมครับ 

 
 



๑๓ 
 
 
 
ปดประชุม  เวลา 12.00 น. 

(ลงชื่อ)    ชูเกียรติ  สุพรรณวงค      ผูจดรายงานการประชุม 
            (นายชูเกียรติ  สุพรรณวงค) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานนา 

 

  (ลงชื่อ)     ทเนตร  ถนอมวงศ       ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทเนตร  ถนอมวงศ) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลบานนา 
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